



Idea & Ido  
ทำงานอย่างไรให้สร้างสรรค์  
(Creative Working)

ภก.ประชาสวรรณ แสนภักดี M.P.H.

[www.prachasan.com](http://www.prachasan.com)

การทำงานในยุคสมัยของข้อมูลข่าวสาร มีความพร้อมในทุกด้าน เทคโนโลยีพร้อม องค์ความรู้พร้อม สิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้จากคนทำงาน คือ การทำงานในแบบสร้างสรรค์ โดยจะต้องเริ่มมาจากการมีความคิดที่สร้างสรรค์ ก่อนจะออกมาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ ฉบับนี้ผู้เขียนมีหลักการการทำงานแบบสร้างสรรค์มาฝากผู้อ่านได้ลองนำไปปฏิบัติด้วยหลักการ CREATIVE ดังต่อไปนี้

**Commitment ความมุ่งมั่น** เป็นพื้นฐานแรกของการทำงานให้สร้างสรรค์ ผลงานที่จะสร้างสรรค์มักจะมีเกิดจากความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการเรียนรู้ พัฒนา ดังนั้นหากต้องการทำงานให้สร้างสรรค์จึงเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในงานด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น

**Rethink การคิดใหม่** งานที่ยังทำในแบบเดิม ๆ วิธีการเดิม ๆ วิธีคิดเดิม ก็ย่อมจะได้ผลงานออกมาใกล้เคียงแบบเดิม ๆ ลองหยุดพักจากการทำงาน แล้วคิดใหม่ มองใหม่ หามุม หามิติ เปลี่ยนจุดยืนใหม่ แล้วความคิดสร้างสรรค์ การทำงานแบบสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นได้

**Environment สิ่งแวดล้อมของการทำงาน** ลองเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทำงานใหม่ เช่น เปลี่ยนวิธีการสั่งงาน เปลี่ยนวิธีการประชุม ไปเป็นแบบการประชุมแบบสร้างสรรค์ เปลี่ยนวิธีการประเมินผลงานใหม่ มันจะช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ได้ ลองดูสิ

**Attitude ทศนคติ** สำคัญมาก เมื่อเรารู้สึกดีต่องานที่กำลังลงมือทำอยู่ เราย่อมปรารถนาจะเห็นงานออกมาดี ยิ่งมีทัศนคติต่องานในแบบสร้างสรรค์ ว่านั่นคือฝีมือ นั่นคือ ผลงานชิ้นเดียวที่จะสร้างสรรค์จากบุคคลที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้ คือ ตัวเราคนเดียวเท่านั้น งานสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้ เปลี่ยนทัศนคติใหม่ โดยเฉพาะต้องการมากคิดทัศนคติเชิงบวก

**Technology เทคโนโลยี** ช่วยในการสร้างสรรค์ ปัจจุบันต้องยอมรับอิทธิพลจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยให้เราทำงานในแบบสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีจะมาช่วยให้การกระทำของเราตามทันความคิดเมื่อคิดได้ ก็จงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างสรรค์งาน

**Integration บูรณาการ** การทำงานแบบสร้างสรรค์จะต้องอาศัยองค์ความรู้หรือทักษะความชำนาญจากหลายศาสตร์ ดังนั้นหากต้องการทำงานในแบบสร้างสรรค์ก็จงเรียนรู้ที่จะบูรณาการสิ่งทั้งผองมาเป็นของฉันทันที คือการทำงานแบบผสมผสานความคิด

**Variety ความหลากหลาย** งานชิ้นเดียวกัน สามารถทำให้เกิดความหลากหลายตั้งแต่การใส่ความหลากหลาย ความคิดของหลายๆ คน การเพิ่มมุมมองหลากหลายเข้าไปในชิ้นงานจะช่วยให้เกิดความหลากหลายและสร้างสรรค์ได้

**Encouragement สร้างพลังแห่งความกล้า** การจะทำงานแบบสร้างสรรค์จะต้องมีความกล้า ดังนั้นจึงเติมความกล้าความแกร่งให้กับความคิดของตัวเอง ด้วยการพูดคุยกับคนที่มีความกล้า อ่านหนังสือที่ช่วยเสริมความคิด ฟังวิชาการที่เติมความกล้า แล้วเราจะเป็นคนสร้างสรรค์ได้

ที่นำเสนอเรื่องการทำงานแบบสร้างสรรค์ด้วยหลักการ CREATIVE มานี้ก็เพื่อกระตุ้นให้คนทำงานทุกคนเกิดพลังในการสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับเวลาการทำงาน บรรยากาศการทำงานก็หวังว่าต่อไปนี้ หน่วยงานต่างๆ จะมีบุคลากรที่สร้างสรรค์งานออกมาโดยเฉพาะงานรับใช้ประชาชน ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอเชิญแวะที่เว็บไซต์ [www.prachasan.com](http://www.prachasan.com)

เริ่มต้นเปลี่ยนที่ความคิด แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลง